

Các quy định này sẽ có tác động mạnh đến nhiều mối quan hệ kinh tế — xã hội trong các tầng lớp dân cư, giữa các vùng, các miền, các lĩnh vực, các ngành của nền kinh tế quốc dân theo hướng tích cực mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, song nếu không có sự hướng dẫn cụ thể, nếu thiếu sự tuyên truyền, giải thích đầy đủ và không có sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc sẽ khó tránh khỏi xu hướng lệch lạc hoặc bần khoản lo lắng, hoặc buông trôi, tự phát.

Vì vậy Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các cơ quan tuyên truyền cần làm cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ những chủ trương mới của Đảng ta đối với các thành phần kinh tế, thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI và trong các quy định ban hành theo các Nghị định nói trên, làm cho mọi người tin tưởng, ra sức huy động tiền vốn, kỹ thuật, nguyên liệu, lao động để phát triển sản xuất, đưa lại lợi ích cho mình, cho tập thể và cho xã hội.

2. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước, Tổng cục trưởng ban hành trước ngày 15-4-1988 các thông tư hoặc thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện các điều quy định nói trên thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Trước khi ban hành các thông tư này cần gửi đến Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xem xét để bảo đảm sự phù hợp giữa các thông tư với nhau (dự thảo thông tư gửi về Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trước ngày 30-3-1988).

3. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương cần xây dựng các kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách mới của Nhà nước như sửa đổi các quy định của địa phương trái với nội dung các Nghị định nói trên đây của Hội

đồng Bộ trưởng, rà soát lại các đơn vị kinh tế đã hình thành để củng cố, đẩy mạnh sản xuất, kiểm tra đăng ký của các đơn vị sản xuất kinh doanh không hợp lệ, đưa các đơn vị kinh tế về hình thức đúng đắn của họ để có chế độ quản lý hợp lý.

4. Liên hiệp hợp tác xã tiêu, thủ công nghiệp Trung ương hướng dẫn cho các đơn vị kinh tế tập thể kiện toàn một bước các hợp tác xã sản xuất tiêu thủ công nghiệp.

5. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện các chính sách mới để đúc kết, xây dựng trình ban hành các đạo luật hay pháp lệnh và hướng dẫn các ngành kinh tế kỹ thuật ra các văn bản pháp quy cần thiết về kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tư doanh, kinh tế gia đình.

6. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước, Tổng cục trưởng, Chủ nhiệm Liên hiệp hợp tác xã Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương, trong phạm vi phụ trách của mình có trách nhiệm theo dõi, uốn nắn những việc làm sai lệch và định kỳ hàng quý và năm báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng việc thực hiện các chính sách mới này thuộc phạm vi của mình.

Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
VÔ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 85-CT ngày 29-3-1988 về việc xử lý tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Ngày 11 tháng 2 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 13-HĐBT về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển và thềm lục địa Việt Nam,

Các ngành có trách nhiệm cùng các địa phương ven biển đã phối hợp bắt giữ và xử lý nhiều tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Nhưng việc quản lý và sử dụng các tàu đã tịch thu chưa được quy định chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, có trường hợp đã để hư hỏng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Để giải quyết vấn đề trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Khi bắt được tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, các lực lượng bắt giữ phải lập biên bản, xác định rõ tọa độ, hành vi phạm pháp xâm phạm chủ quyền, an ninh vùng biển Việt Nam, hiện trạng tàu lúc bắt giữ; thuyền trưởng hoặc đại diện những người trên tàu phải ký vào biên bản phạm pháp. Sau đó phải thu giữ chuyên giao tang vật và người đi trên tàu cho cơ quan có trách nhiệm thụ lý, tiến hành điều tra kết luận và kiến nghị việc xử lý.

Không được dùng vũ lực đối với những người đi trên tàu. Trong trường hợp buộc phải dùng vũ lực thì phải ghi rõ trong biên bản phạm pháp lý do của việc dùng vũ lực đó.

Riêng đối với con tàu, nếu xử lý theo Luật Hình sự thì thực hiện theo bản án của Tòa án, nếu xử lý bằng biện pháp hành chính thì tùy theo tính năng con tàu mà giao cho cơ quan chuyên dụng loại tàu ấy sử dụng, cụ thể là:

- Tàu quân sự giao Bộ Quốc phòng,
- Tàu hoạt động tình báo, gián điệp giao Bộ Nội vụ,
- Tàu đánh cá giao Bộ Thủy sản,
- Tàu vận tải giao Bộ Giao thông vận tải...

Nếu địa phương bắt được tàu mà có yêu cầu sử dụng thì phải bàn với Bộ được giao trên đây xem xét quyết định.

Trong thời gian chưa chuyên giao tàu, cơ quan bắt giữ có trách nhiệm quản lý nguyên trạng con tàu, không để mất mát, hư hỏng các trang thiết bị trên tàu.

2. Các Bộ tiếp nhận tàu phải làm biên bản giao nhận, thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho việc trông coi bảo quản, dầu mỡ, sửa chữa, xác nhận giá trị con tàu, hóa giá thành tiền và ghi vào danh mục tài sản của cơ quan sử dụng.

Khi giao tàu cho bên nhận, cơ quan giao tàu phải giao đủ phương tiện, trang bị của các tàu đó.

Trường hợp tàu bị bắt được tạm giao để sử dụng, cơ quan sử dụng không được thay đổi trang bị và cấu trúc để khi xử lý mà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định trả tàu cho chủ tàu thì phải trả như nguyên trạng lúc đầu.

3. Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phối hợp, bàn bạc thống nhất với các ngành có liên quan và các địa phương thực hiện đúng Chỉ thị này, và giải quyết tốt các tàu đang bị bắt giữ.

Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
VÔ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 90-CT ngày 30-3-1988 về việc bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Ủy ban Nhân dân các cấp.

Hiện nay, các cán bộ chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký trong Ủy ban Nhân dân các cấp, nhất là cấp huyện và cấp xã, còn từ 60% đến 80% chưa được học về quản lý Nhà nước. Ở miền núi và Tây Nguyên, số cán bộ chủ chốt này chưa được học về quản lý Nhà nước còn chiếm tỷ lệ cao hơn so với các tỉnh trung du và đồng bằng.